

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ประกาศเซ็น ต์สัญญาร่วมกับบริษัท เว็ลธ พลัส พร็อพเพอร์ตี้

จำกัด พัฒนาโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น คลิก สาทร 11 กรุงเทพฯ



(กรุงเทพมหานคร – 21 กุมภาพันธ์ 2562) เบสท์เวสเทิร์นโฮเทลแอนด์รีสอร์ทประกาศเซ็นต์สัญญาร่วมกับบริษัท เว็ลธ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เตรียมพัฒนาโรงแรมแห่งใหม่ เบสท์เวสเทิร์น คลิก สาทร 11 กรุงเทพฯ

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น คลิก สาทร 11 กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ใจกลางเขตธุรกิจในย่านสาทร – สีลม ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (BTS) สุรศักดิ์และช่องนนทรี ท่ามกลางแหล่งธุรกิจ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง ร้านอาหารชื่อดังระดับมิชลินสตาร์ รวมถึงจุดชมวิวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เหมาะสำหรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว สะดวกสบายสำหรับการเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมือง และการเดินทางในทุกเส้นทางสัญจรหลักของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะบนรถโดยสาร รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น คลิก สาทร 11 กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมขนาดกลาง มีกำหนดเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2564 เสนอการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล ในแบบฉบับของเบสท์เวสเทิร์น มีห้องพัก 119 ห้อง ทุกห้องถูกออกแบบมาอย่างทันสมัย สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก อาทิ โต๊ะทำงาน บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในโรงแรมเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัท เว็ลธ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโครงการใหม่แห่งนี้ โดยสาทรนับเป็นอีกหนึ่งย่านสำคัญอันเป็นที่น่าจับตาของกรุงเทพมหานคร พวกเราเชื่อมั่นว่าแขกผู้มาเข้าพักที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น คลิก สาทร 11 กรุงเทพฯ จะได้รับความสะดวกสบายจากการบริการในโรงแรม รวมถึงความสะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเพื่อการประชุม ติดต่อธุรกิจ หรือการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและช็อปปิ้งระดับไฮเอนด์ โดยแขกผู้เข้าพักจะได้สัมผัสถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพฯ วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา อันเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่สำคัญของชาวไทย วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในย่านสีลมและสาทร”

ธุรกิจการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ นั้นมีการเจริญเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard Global Destination Cities Index) ในปี พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนและพักผ่อนมากที่สุด โดยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 20 ล้านคนจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ ในปีที่ผ่านมา

การประกาศเปิดตัวของโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น คลิก สาทร 11 กรุงเทพฯ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเบสท์เวสเทิร์นในการขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีโรงแรมภายใต้เครือเบสท์เวสเทิร์นในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 6 แห่ง เพื่อตอบสนองกับทุกการเข้าพักของนักเดินทาง